

'เอสเอสไอ'ตัดขาดทุน บ.ลูกยูเค 2.8หมื่นล้าน

ระบุศาลนัดไต่สวน ฟันฟูกิจการ 21ธ.ค.นี้

“สหวิริยาสตีล”ตัดประมาณการขาดทุนจากการชำระบัญชีเอสเอสไอ ยูเค 2.8 หมื่นล้านบาท 3 ปีนี้แบกขาดทุน 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งไม่สามารถแจ้งผู้สอบบัญชีได้เพราะติดข้อกฎหมายต่างประเทศ เผยศาลนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ 21 ธ.ค.นี้

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) SSI กล่าวว่า ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท ไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 10,543 ล้านบาท ลดลง 25% งวดเดียวกันปีก่อนจากยอดขายของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ลดลง 37% จากงวดเดียวกันปีก่อน และยอดขายของธุรกิจโรงถลุงเหล็กให้แก่บุคคลภายนอกที่ลดลง 8% จากงวดเดียวกันปีก่อน

โดยมีต้นทุนขายและให้บริการรวม 13,681 ล้านบาท ลดลง 1% จากงวดเดียวกันปีก่อน มีผลขาดทุนสุทธิ 33,122 ล้านบาท เนื่องจากส่วนต่างระหว่างราคาขาย และวัตถุดิบที่ลดลงของทั้งธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ซึ่งเป็นผลมาจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และประมาณการขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย 28,877 ล้านบาท

“ด้วยสภาวะตลาดเหล็กโลกที่กำลังการผลิตล้นความต้องการของตลาดอย่างรุนแรง อุปสงค์และอุปทานไม่สมดุลอย่างหนัก ตั้งแต่ปลายปี 2557 เป็นต้นมา ราคาเหล็กยังปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักในปีนี โดยเฉพาะจากธุรกิจโรงถลุงเหล็ก อย่างไรก็ตามในไตรมาส 3 ที่ผ่านมามีแนวโน้มที่จะหยุดในทางตรงกันข้ามกลับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและส่งผลให้การดำเนินงานของธุรกิจโรงถลุงเหล็กขาดทุนเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น เอสเอสไอ ยูเค จึงประกาศหยุดการผลิตเหล็กแท่งแบบชั่วคราวและยื่นคำร้อง

ขอยกเลิกกิจการและชำระบัญชี ต่อศาลในวันที่ 2 ธ.ค.2558”

ทั้งนี้การที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเห็นต่อการเงินได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องกับรัฐบาลท้องถิ่น ขณะที่บริษัทประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหลังสิ้นสุดกระบวนการชำระบัญชีของบริษัทเอสเอสไอ ยูเคเชิงอนุรักษ์นิยมเป็นศูนย์ เนื่องจากทรัพย์สินหลักเป็นโรงงานถลุงเหล็ก และผลิตเหล็กกล้าขนาดใหญ่ ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบพิเศษทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Control of Major Accident Hazards (COMAH)

มีปัจจัยภายนอกหลายปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนและอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น การใช้ได้ของใบอนุญาตทางสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนและกฎระเบียบในการดูแลรักษาทรัพย์สิน เป็นต้นจึงทำให้กระบวนการชำระบัญชีในกรณีนี้อยู่นอกเหนือกรณีปกติที่เคยมีมา ยังมีความไม่ชัดเจนในเชิงกฎหมายและขั้นตอนการชำระบัญชีโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการหารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายและกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป

มูลค่าทางธุรกิจของบริษัทไว้ และได้ตัดสินใจยื่นเรื่องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2558 โดยศาลได้รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว และมีกำหนดนัดไต่สวนคำร้องดังกล่าวในวันที่ 21 ธ.ค.2558

ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) หรือหยุดพักการซื้อขายหุ้น และ NP (Notice Pending) ซึ่งแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัทได้นำส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2558 ฉบับที่ผ่านการสอบทานมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่อการเงินของบริษัท ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงค่าที่แท้จริงของกิจการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ผลประกอบการ

สหวิริยาสตีล

หน่วย : ล้านบาท



อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ร่วมหารือกับกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่เพื่อหาแนวทางในการรักษาธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัทให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติและรักษา